

คำกล่าวปิด

ในพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.05 น.

ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ท่านอดีตผู้บริหารและผู้บริหารหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ท่านผู้บริหารห้องสมุด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ในนามของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่นและระดับดี และขอแสดงความยินดีกับทุกมหาวิทยาลัยที่ทีมงานของท่านได้รับรางวัล ซึ่งผลงานที่ดีเหล่านี้ ได้รับการเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ น่าจะบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมาจากคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ซึ่งต้องการให้เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ได้มีการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมสนับสนุนยุคสังคมนแห่งการเรียนรู้ และคณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานฯ จะให้แนวคิด ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เวทีการประชุมแห่งนี้ มีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานห้องสมุด โดยให้เจ้าภาพที่จัดประชุมแต่ละครั้ง สามารถเพิ่มเติมประเด็นที่เจ้าภาพเห็นว่าเป็นประโยชน์ได้ โดยมีการกำหนด theme ของการประชุม เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในช่วงเวลานั้นๆ ในปีนี้ทางเจ้าภาพได้เลือกเรื่อง “Service Excellence” มาเป็นหัวข้อหลักในการจัดประชุม โดยได้เชิญวิทยากรหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพของเรามาบรรยายในเรื่องที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน ในบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 และมีการจัดเสวนาเรื่องการบริการที่เป็นเลิศ ในมุมมองของผู้ใช้บริการ เพื่อรับฟังมุมมองจากตัวแทนผู้ให้บริการซึ่งเป็น 3 กลุ่มลูกค้าหลักที่สำคัญของห้องสมุด ในส่วนของการนำเสนอผลงานในปีนี ถือว่าได้รับความสนใจจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่สนใจมานำเสนอผลงาน จำนวน 124 แผนงาน และผ่านการคัดเลือก 114 ผลงาน ผลงานทุกผลงานทั้งที่

ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณค่า และจะได้รับตีพิมพ์ในวารสาร PULINET Journal เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป และวัตถุประสงค์สำคัญประการสุดท้ายในการจัดประชุมครั้งนี้ คือการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งแสดงทำให้ทุกท่านได้รับทราบผลงานของ PULINET ที่เป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดและผู้ใช้บริการ และทราบถึงความเข้มแข็งที่เกิดจากความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสมาชิก

โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้การจัดงานครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยตรวจผลงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าต่อการนำเสนอผลงานทุกผลงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ PULINET ที่ให้คำปรึกษาในการจัดประชุมครั้งนี้ และมอบเงินสนับสนุนในการจัด เป็นเงิน 200,000.00 บาท ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกสำนักพิมพ์ ผู้แทนจำหน่าย และบริษัท ห้างร้านทุกราย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน และสนับสนุนให้วิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับงานห้องสมุด ขอขอบคุณผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานจำนวน 114 ผลงาน การแสดงนิทรรศการ CMUL Innovation : the More We Share the More We have จะช่วยจุดประกาย ต่อยอด การพัฒนางานบริการไปสู่บริการที่เป็นเลิศ และมีการนำเสนอผลงานจำนวนมากขึ้นในครั้งต่อไป สุดท้ายในนามของหน่วยงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้กรุณารับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งต่อไป งานนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีการส่งมอบภารกิจนี้ต่อให้กับเจ้าภาพลำดับต่อไป เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 8 แล้วเราจะมาพบกันอีก ในวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่นครพนม ขอให้ทุกท่านเดินทางไปที่ศนศึกษาและเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง สวัสดีค่ะ